



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
เรื่อง การใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการล่วงหน้า

อาศัยอำนาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีมีฐานะเป็นกรรมการเฉพาะกิจ มีอำนาจหน้าที่ .... ๑๐.๑, ๑๐.๒, ๑๐.๓ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงออกประกาศกำหนดการใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการล่วงหน้า ดังนี้

๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิให้การรับรองสามารถใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ เป็นการล่วงหน้า ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ งานการประชุม ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจำแนกได้ตามแต่ละกรณี ดังนี้

**กรณีลาศึกษาต่อ**

ผู้มีสิทธิให้การรับรองที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อสามารถใช้สิทธิให้การรับรองเป็นการล่วงหน้า โดย ๑) ลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ พร้อมเซ็นชื่อกำกับการปิดผนึกของจดหมายหลังใช้สิทธิให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำส่งเป็นจดหมายประเภทลงทะเบียนถึงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ หรือ ๒) ลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ E-mail : rossu99@gmail.com

**กรณี ลากิจ ลาป่วย เดินทางไปราชการ**

ผู้มีสิทธิให้การรับรองที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่อยู่ระหว่างลากิจ ลาป่วย เดินทางไปราชการสามารถใช้สิทธิให้การรับรองเป็นการล่วงหน้า โดยวิธีลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ พร้อมเซ็นชื่อกำกับการปิดผนึกของจดหมายหลังใช้สิทธิให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำบัตรให้การรับรองบรรจุซองเอกสารส่งถึงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

/ การใช้สิทธิให้การรับรองของผู้มีสิทธิให้การรับรองตามกรณี ...



